

หวันแก้ม กม.สิทธิบัตรเอื้อต่างชาติ

องค์การเภสัชฯชี้ไทยเสียเปรียบ

จำใจชื้อยาแพง

u.4

หวันแก้ม.สิทธิบัตรเอื้อต่างชาติ องค์การเภสัชฯชี้ไทยเสียเปรียบ-จำใจชื้อยาแพง

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ไวยพจน์ชัยสอดใส่แก้ม.สิทธิบัตร งดวิธีคัดค้านคำขอจดสิทธิบัตรใน 90 วันให้ไปยื่นคัดค้านกับศาลทรัพย์สินทางปัญญา อภ.หวันบริษัทต่างชาติอุปตลาดยาไทย 180,000 ล้านบาท ผู้บริโภค ถูกบังคับชื้อยาแพง

นายนิมิตร เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ฯขอทราบแนวนโยบายแก้ไข พ.ร.บ.สิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากรับทราบข้อมูลทางเว็บไซต์ว่า คณะกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรที่แต่งตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2558 เตรียมจะเสนอแก้ไขในส่วนของกรจดทะเบียนการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าร่วมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)

“มูลนิธิเป็นห่วงโดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนระบบการค้านสิทธิบัตร จากที่กำหนดให้ยื่นคัดค้านก่อนออกสิทธิบัตร (Pre-grant Opposition) ตามมาตรา 31-32-33 หรือยื่นคัดค้านหลังจากที่กรมประกาศโฆษณาว่ามีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ใน 90 วัน ปรับแก้ไขเป็นให้ยื่นคัดค้านหลังออกสิทธิบัตร (Post-grant Opposition) แล้ว”



นันทวัลย์ ศกุนตนาค

ผลกระทบที่เกิดขึ้นหาก “ยอม” ให้มีการแก้ไขมาตรา 31-32-33 หรือการแก้ไข Pre-grant Opposition ก็คือ จะกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าที่มีสิทธิบัตรทุกชนิด โดยเฉพาะ “สินค้ายา” ซึ่งโรงงานผู้ผลิตยาไทยกระทบแน่นอน เพราะต้องยื่นค้านหลังสิทธิบัตรออกแล้วต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่าย และระบบการตรวจสอบข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา “ยิ่งล่าช้ามาก” ต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลยื่นค้านเป็นเวลานานเกือบ 89 วัน ขณะที่อินเดียเปิดโอกาสให้ยื่นคัดค้านได้ถึง 4 ปี

ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถผลิตยามาจำหน่ายส่งผลให้ผู้บริโภคเดือดร้อน

นอกจากนี้การแก้ไขยังเป็นการเปิดช่องให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรเดิมเร่งจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิบัตรกันมากขึ้นจนขาดการตรวจสอบ อาจเกิดการใช้วิธีเพิ่มส่วนผสมที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาแล้วนำมาจดสิทธิบัตรซ้ำกลายเป็นสิทธิบัตรที่ไม่มีวันตาย (Evergreening Patents) ผูกขาดตลาดได้ตลอด

ด้าน ภญ.อัจฉรา เอกแสงสี ที่ปรึกษาองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า อภ.ไม่ทราบและไม่ได้รับเชิญให้ไปให้ความเห็นในการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร หากแก้ไขประเด็นนี้สำเร็จจะกระทบต่อผู้ผลิตยาไทยและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาแน่นอน แต่บริษัทยาต่างชาติจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์

ยกตัวอย่างยาเอดส์ชื่อ “คอมบิท” ที่มีการยื่นค้านก่อนจดสิทธิบัตรและต่อสู้กันไปมา แต่ระหว่างการคัดค้านนั้นทาง อภ.ยังสามารถจะผลิตยาคอมบิทจำหน่ายให้ผู้ป่วยเอดส์ได้ แต่ยาเอดส์อีกชนิดคือ DDI เป็นยาที่ยื่นค้านสิทธิบัตรภายหลังจากทราบว่ารับจดสิทธิบัตรไปเรียบร้อยแล้ว มีการต่อสู้ทางคดีเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งในระหว่างนั้น อภ.ไม่สามารถผลิตยา DDI จำหน่ายได้เพราะ

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 21 - อาทิตย์ 24 มกราคม 2559

ปีที่: 38

ฉบับที่: 4803

หน้า: 1 (ล่าง), 4

Col.Inch: 62.59

Ad Value: 84,496.50

PRValue (x3): 253,489.50

ศิลปิน: สีส

หัวข้อข่าว: หวังแก้กม.สิทธิบัตรเอื้อต่างชาติ องค์การเภสัชฯชี้ไทยเสียเปรียบ-จำใจซื้อยาแพง

ผู้ผลิตได้รับสิทธิบัตรยา DDI ไปแล้ว จนกระทั่งศาลเพิ่งมาตัดสินให้ อภ.ชนะ แต่ก็มียาชนิดใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่ เป็นต้น นอกจากนี้จะเกิดปัญหาการจดสิทธิบัตรยาที่ไม่มีวันตาย จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้การตรวจสอบเรื่องการต่ออายุสิทธิบัตรยาทำได้ยาก

“ปัจจุบันตลาดยาในประเทศมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 180,000 ล้านบาท เป็นยาต่างชาติ 70% มูลค่า 130,000 ล้านบาท และยาไทย 30% มูลค่า 50,000 ล้านบาท แต่ในแง่ปริมาณยาจะกลับกัน โดยปริมาณยาไทยคิดเป็นสัดส่วน 70% และปริมาณยานำเข้าจากต่างชาติมีเพียง 30% เท่านั้น” ญ.อัจฉรา กล่าว

ส่วนการแก้ไขประเด็นอนุญาตให้มีการส่งออกยาที่มี CL นั้นถือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจยา เพราะผู้ผลิตยาไทยมีโอกาสส่งออกได้มากขึ้น จากที่ส่งออก 10% และผลิตเพื่อใช้ในประเทศถึง 90%

ด้านนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า คณะพัฒนากฎหมายฯ จะประชุมรับฟังความเห็นแบบ Focus Groups ในสัปดาห์นี้

“แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรในหลาย ๆ ประเด็น เพื่อเป็นการลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจดทะเบียนสิทธิบัตร”